

แผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

(องค์กร) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง (ที่ตั้ง) เลขที่ ๑๖๖ ถนนมิตรภาพ-โนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

ลำดับ	คุณธรรมเป้าหมาย	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากได้	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ความมีวินัย	จท.บางส่วน มาทำงานและกลับไม่ตรงเวลา	จท. ทุกตำแหน่งมาทำและกลับตรงเวลาราชการ	๑.ประชุม/อบรม วินัยและการกระทำผิดวินัย โดย เชิญวิทยากรจากนอกหน่วยงาน (สสจ.นม.เป็นผู้จัด) ๒.ติดตามประเมินผล จากแบบสอบถามและ ในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ	๑ ตค.๖๔ ถึง ๓๐กย.๖๕	นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง	
๒	ความพอเพียง	มีสถานบริการและจท.บางส่วน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	๑.จท.ทุกตำแหน่งมีสภาพคล่องทางการเงิน ๒.สถานบริการมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ได้ ๖ เดือน ขึ้นไป ๓.จท.ทุกคนมีความสุข	๑.ประชุม/อบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงิน ๓.ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล/คืนและแสวงหาแนวทางแก้ไขต่อไป	๑ ตค.๖๔ ถึง ๓๐กย.๖๕	นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง	พอประมาณ พอดี ประหยัด ไม่ประมาท

ลำดับ	คุณธรรม เป้าหมาย	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากได้	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	ความสุจริต	มี จทท.บางส่วนไม่ กล้าปฏิเสธการ กระทำที่ไม่ซื่อตรง	๑.จทท.ทุกตำแหน่งมีความ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ๒.ยึดมั่นในการยืนหยัดใน รักษาความจริง	๑.ประชุม/อบรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตัวอย่างเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งใน และนอกองค์กร ๒.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	๑ ตค.๖๔ ถึง ๓๐กย.๖๕	นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง	
๔	มีจิตอาสา	มีจทท.บางส่วนเข้า ร่วมกิจกรรมจิต อาสา ไม่สม่ำเสมอ	๑.จทท.ทุกคนมีจิตอาสา เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและ ชุมชนทำโดยไม่หวัง ผลตอบแทน ๒.มีการรายงานกิจกรรม จิตอาสา	๑.หน่วยงานย่อยทุกแห่งจัดทำแผนงาน หรือโครงการจิตอาสาประจำปี ปี๒๕๖๓ ๒.รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทั้งที่ทำเองและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๔.สรุปผลการดำเนินงาน onepage	๑ ตค.๖๔ ถึง ๓๐กย.๖๕	นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง	

ลงชื่อ



(นางนันทนา ประสิทธิ์)

สาธารณสุขอำเภอโนนสูง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศเจตนารมณ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง

.....

พวกเราสมาชิกในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง สุจริต จิตอาสา ” ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสังกัด มาปฏิบัติราชการและกลับ ตรงเวลาราชการกำหนด
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสังกัดสร้างภูมิคุ้มกันครองตน รักษาสภาพคล่องทาง การเงิน และมีวินัยในการประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ใช้วัสดุสำนักงานและไฟฟ้าอย่างประหยัด
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสังกัดยึดมั่นใน ยืนหยัดในการรักษาความจริง
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสังกัดมีจิตอาสาการเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและ ส่วนรวม
สม่ำเสมอ

ทั้งนี้เราทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กรเพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรม “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทุกคนในองค์กรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มี คุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป



(นางนันทนา ประสิทธิ์)
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

